



PHÁT BIỂU GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI KỶ HỌP THỨ 5 HĐND HUYỆN THANH TRÌ KHÓA XII

Kính thưa:

- Chủ tọa kỳ họp
- Quý vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện.
- Đại biểu khách mời, cùng toàn thể bà con cử tri !

Qua thời gian gần 02 ngày làm việc tích cực khẩn trương, tập trung nghiêm túc. Đến thời điểm này kỳ họp thứ 5 HĐND huyện đã cơ bản đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp, Đại biểu đã nghe UBND huyện báo cáo trọng tâm các nội dung có liên quan đến công tác quản lý, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Công tác quản lý thu - chi, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình an ninh trật tự và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo của các cơ quan Tư pháp về nhiệm vụ của ngành. Theo đó, UBND huyện cũng đã trình HĐND tại kỳ họp lần này 04 tờ trình: điều chỉnh chỉ tiêu KT - XH năm 2022, điều chỉnh thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện để đại biểu HĐND xem xét quyết nghị.

Tại kỳ họp, Qua thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; qua nắm thông tin về cơ bản thì bà con đồng tình cao và rất phấn khởi với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung quyết liệt nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, sau 6 tháng triển khai thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt tiến độ; kết quả đạt được đã nêu cụ thể trong báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, tại các buổi tiếp xúc thì các ngành chức năng huyện đã trả lời trực tiếp được một số kiến nghị, bà con cũng đồng tình, còn lại 40 ý kiến chưa trả lời, UBMTTQ và Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến UBND huyện trả lời tại kỳ họp và 04 ý kiến của các tổ đại biểu HĐND huyện gửi đến.

Nhìn chung, các kiến nghị của bà con cử tri và Tổ đại biểu HĐND huyện rất thực tế và xác đáng, tập trung một số vấn đề bức xúc như: xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lộ nông thôn bị hư hỏng

xuống cấp, hạ thế điện, hoạt động các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa cụm loa truyền thanh, tình hình an ninh trật tự....) Khi nhận được các kiến nghị này, UBND huyện đã phân công 07 ngành chức năng phối hợp cùng với UBND các xã (TT) đi khảo sát thực tế, trả lời bằng văn bản và phát biểu tại hội trường, ý kiến phát biểu của các ngành được phân công cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu của đại biểu HĐND và bà con cử tri. Nhân đây tôi xin thông tin và phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề như sau:

- Năm 2022, huyện Thạnh Trị tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2021-2025, ngay từ đầu năm huyện đã tranh thủ từ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, ngân sách huyện đã triển khai 58 công trình XDCCB với tổng số vốn trên 148 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng công trình chủ yếu tập trung phục vụ sản xuất, sinh hoạt đời sống của bà con nhân dân như: làm lộ, làm cầu, nâng cấp sửa chữa đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thủy lợi, trạm bơm, công thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường... đến nay đã có 41 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (trong đó có công trình lộ, cầu, công viên, trụ sở xã thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa...) cơ bản đáp ứng được phần nào để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con, các công trình còn lại đang thi công. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, (Công văn số 500 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 10 của UBND tỉnh), Huyện ủy - UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tính đến ngày 30/6/2022 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCCB của huyện đạt trên 68% đảm bảo theo cam kết với UBND tỉnh.

- Đối với ý kiến của cử tri kiến nghị xây dựng, cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa ấp và đề nghị xây dựng nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng một số ấp đã xây dựng trước đây chưa có nhà vệ sinh liền kề; về nội dung này, UBND huyện ghi nhận, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo ngành chức năng rà soát hết tất cả các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện xây dựng trước đây mà chưa có nhà vệ sinh để có hướng sắp xếp đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp theo thứ tự ưu tiên hàng năm.

- Nhân đây, cũng thông tin thêm với đại biểu và bà con cử tri trong công tác XDCCB, năm 2022 huyện được hưởng lợi 03 công trình lộ giao thông do tỉnh đầu tư như: Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây đoạn qua địa bàn huyện qua 5 xã, thị trấn (Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Châu Hưng, Hưng Lợi, Phú Lộc), tuyến đường huyện 67 qua 2 xã Vĩnh Lợi, Châu Hưng; tuyến đường huyện 65 qua 2 xã Vĩnh Thành, Thạnh Trị. Khi các tuyến đường này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ kết nối liên thông với nhiều tuyến khác trong huyện và ngoài huyện ngoài tỉnh từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo chung của toàn huyện trong thời gian tới.

- Về công tác phối hợp giữa HĐND và UBND huyện trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thì UBND huyện đã thực hiện đúng theo Luật định

- Về các kiến nghị của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thông qua các cuộc giám sát, khảo sát thì UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu UBND huyện thực hiện theo từng lĩnh vực phân công phụ trách.

- Đối với báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND: có một số vấn đề 2 Ban góp ý thì UBND huyện đã chỉ đạo các ngành tiếp thu hoàn chỉnh kịp thời.

Kính thưa: quý vị đại biểu và cử tri !

- 6 tháng đầu năm 2022, Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ đặc lực của các sở ngành, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; Quá trình triển khai thực hiện thì UBND huyện đã lồng ghép triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy... các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện cơ bản đạt tiến độ đề ra trong 22 chỉ tiêu chủ yếu có 07 chỉ tiêu đạt 100%, 04 chỉ tiêu đạt trên 70%, 05 chỉ tiêu đạt trên 50% còn lại 06 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi và phát triển khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các mặt hoạt động như công tác thông tin tuyên truyền có sự cải tiến, đổi mới tiến bộ; giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội ổn định cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Do áp lực giá cả thị trường có nhiều biến động như giá xăng dầu, phân bón, vật tư, hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống bà con nhân dân; dịch Sốt xuất huyết và Tay chân miệng tăng so cùng kỳ (cả ca bệnh và ổ dịch). Tình hình an ninh chính trị tuy ổn định, nhưng tội phạm về trật tự xã hội (trộm cắp, cố ý gây thương tích), đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn xảy ra.

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy-UBND tỉnh về thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022, ngoài những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện ở 6 tháng cuối năm, trong báo cáo đã trình bày. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số giải pháp trọng tâm điều hành của UBND huyện như sau:

Một là: Tập trung triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới,

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 6 tháng cuối năm sẽ tập trung ưu tiên mọi nguồn lực kết hợp lồng ghép vốn các chương trình, dự án, đề án khác và tín dụng để đầu tư cho xã Châu Hưng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm và triển khai các chương trình này cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Hai là: Theo dõi nắm chặt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế. Tập trung thu ngân sách, phân đấu thu đủ, thu đạt dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm (như khánh thành Công viên Thanh Trì để vừa phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của bà con nhân dân vừa phát triển bộ mặt trung tâm thị trấn Phú Lộc), hoàn thành các công trình đã được chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022. Triển khai thủ tục, thực hiện các công trình đã được thông qua tại kỳ họp này.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình qua địa bàn huyện, tuyên truyền, vận động hộ dân sớm bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đúng tiến độ (Tuyến đường Trục phát triển kinh tế Đông Tây, đường huyện 65, ...). Khẩn trương hoàn thành thủ tục triển khai dự án xây dựng công trình đường Nguyễn Huệ thị trấn Phú Lộc.

Ba là: Tập trung công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh và các nội dung Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy; nghị quyết HĐND năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2022-2023, sắp xếp, sửa chữa các điểm trường đảm bảo phục vụ dạy và học của giáo viên và học sinh.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát đánh giá, điều chỉnh các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến tình hình của địa phương; về công tác tiêm phòng chống dịch Covid - 19, nhất là công tác tuyên truyền, vận động. Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình thương binh liệt sĩ và chính sách an sinh xã hội. Triển khai vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện; Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022.

Bốn là: Chuẩn bị tốt cho công tác tuyên quân năm 2023. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của tội phạm qua mạng xã hội. Tập trung các giải pháp hạn chế tối đa tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn nhất là tai nạn giao thông.

Năm là: Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp,

phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo khoa học, dân chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Sáu là: KIỆN TOÀN BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THEO LUẬT ĐỊNH; SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND HUYỆN ỔN ĐỊNH ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ.

Kính thưa quý đại biểu!

Nhân kỳ họp này, UBND huyện rất mong Thường trực và các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, UBMTTQVN huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND có liên quan đến công tác quản lý điều hành của UBND huyện để tham gia ý kiến với UBND huyện trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND huyện, tôi đề nghị các ngành, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện hưởng ứng đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Cuối lời thay mặt UBND huyện xin chúc quý đại biểu, toàn thể bà con cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn